
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่   1  ประจ าปี  2564 

วันพุธท่ี   22   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2564  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา 

----------------------------------------- 
 

ผู้เข้าประชุม  (คณะนิติบัญญัติ) 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายบุญเลิศ   ศรีบัวทอง ประธานสภา อบต.กฤษณา บุญเลิศ   ศรีบัวทอง  
2 นายอโนชา     สังข์สุวรรณ รองประธานสภา อบต.กฤษณา อโนชา     สังข์สุวรรณ  
3 นายมนัส       แสนชา สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ 1 มนัส       แสนชา  
4 นางสุมาลี      นัยเนตร์ สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ 1 สุมาลี     นัยเนตร์  
5 นายเดโช       นิยมทอง สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ 2 เดโช      นิยมทอง  
6 นายสถิตย์      ศรีบัวทอง สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ 3 สถิตย์      ศรีบัวทอง  
7 นายธงไชย      เทพณรงค์ สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ 4 ธงไชย      เทพณรงค์  
8 นางสมคิด       เจริญผล สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ 4 สมคิด      เจริญผล  
9 นายอนันต์      ศรีอุบล สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ 5 อนันต์      ศรีอุบล  

10 นางสนทอง     กลีบบัว สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ 5 สนทอง     กลีบบัว  
11 นายยงยุทธ     ทองภู สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ 6 ยงยุทธ     ทองภู  
12 นายสงคราม    เกิดประทุม สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ 6 -  ลาป่วย  
13 นายไพบูลย์     เอี่ยมสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ 7 ไพบูลย์     เอี่ยมสุวรรณ  
14 

น.ส.ริญญารัตน์  ศรีรุ่งเรือง 
ปลัด อบต.กฤษณา 
เลขานุการสภา อบต.กฤษณา 

ริญญารัตน์    ศรีรุ่งเรือง 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  (คณะผู้บริหาร) 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางสาวดณิษา  ใจเพ็ชร นายก อบต.กฤษณา ดณิษา      ใจเพ็ชร  
2 นายสุเมธ        คล้ายมาลา รองนายก อบต.กฤษณา สุเมธ        คล้ายมาลา  
3 นายสุพล         สุภรัตน์ รองนายก อบต.กฤษณา สุพล         สุภรัตน์  
4 นางค านึง        คล้ายสุบรรณ เลขาฯ นายก อบต.กฤษณา ค านึง        คล้ายสุบรรณ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางสาวอรอุมา  ศิวินา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อรอุมา     ศิวินา  
2 นางสาวบุศรา   เจ็กเผือกหอม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน บุศรา       มาลา  
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เร่ิมประชุมเวลา    10.00  น. 
    -   เมื่อเวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ  ศรีบัวทอง  ประธานสภาอง ค์การบริหาร
ส่วนต าบลกฤษณา  ได้ตรวจสอบองค์ประชุมเห็นว่าครบถ้วนแล้ว  จึงเปิดประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา ขออนุญาตเปิดประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต า บลกฤษณา  สมัยวิส ามัญ  สมัยท่ี 2 ประจ าปี  256 4                     
ในระหว่างวันท่ี  15 – 29  กันยายน 2564  มีก าหนด 15 วัน  องค์การบริหาร             
ส่วนต าบลกฤษณา ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา ดังนี้                      
1. เรื่อง จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  2.ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ .ศ. 2564 3 . ขอพิจารณาอนุมัติกันเงินประจ าปี พ .ศ. 2564              
และพร้อมท้ังข้อราชการอื่นๆ อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา 55แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6)              
พ.ศ. 2552 นายอ าเภอบางปลาม้าพิจารณาแล้ว  อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนต าบล
กฤษณา เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ต าบลกฤษณา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2 
ประจ าปี 2564 ในระหว่างวันท่ี 15 – 29  กันยายน 2564  ณ  ท่ีท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกฤษณา  ลงนามโดย  นายธีระพล โชคน าชัย  นายอ าเภอ บางปลาม้า   

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา  
 สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที ่ 2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  
 วันศุกร์ท่ี   13   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564   เวลา  10.00  น. 
ประธานสภาฯ   -  ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีเนื้อหาท่ีได้บันทึกไว้

ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  และหากไม่มีท่านใดขอแก้ไขเปล่ียนแปลงขอให้ท่ีประชุมได้
พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม 

                                       (จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณาท่ีเข้าร่วมประชุม  จ านวน  13 ท่าน) 
มติที่ประชุม   -  ได้ตรวจสอบร่วมกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม 

มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน  12 เสียง 
    ไม่รับรองรายงานการประชุม จ านวน    -  เสียง 
    งดออกเสียง   จ านวน    1 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  3 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1  จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ประธานสภาฯ   -   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา ได้เสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน                  
แล้วผู้บริ หารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อไป                
ในโอกาสนี้   ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา แจ้งระเบียบ                        
ให้ท่ีประชุมทราบ 

 
/ นางสาว.... 
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นางสาวริญญารัตน์  ศรีรุ่งเรือง  -   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
เลขานุการสภาฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561             

ข้อ 17 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ให้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้อ งถิ่น ส่วนราชการ       

และรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา            
ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือ          
ทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีน ามาก าหนดแนวทาง             
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน               
ต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
  (2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทาง              
และข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีแล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  (3)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีเพื่ อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
  (4)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี และประกาศ ใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี              
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่น                
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อไป  
 

ประธานสภาฯ   -   ในโอกาสนี้  ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดในท่ีประชุม 
 

นางสาวดณิษา  ใจเพ็ชร   -   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา  สมาชิกสภา 
นายก อบต.กฤษณา      องค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณาทุกท่าน  ดิฉันนางสาวดณิษา   ใจเพ็ชร นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลกฤษณา ขอมอบหมายให้นายสุเมธ  คล้ายมาลา ต าแหน่ง รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา  เป็นคนช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 

นายสุเมธ  คล้ายมาลา   -   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา  สมาชิกสภา 
รองนายกอบต.กฤษณา องค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณาทุกท่าน กระผม นายสุเมธ  คล้ายมาลา ต าแหน่ง               

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา               
ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2566 – 2570 )  ได้จัดให้มีการประชาค ม                 
เพื่อรวบรวมความคิดเห็นในหารพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้จึงได้น าข้อมูลต่าง  ๆ ซึ่งผ่าน             
การแสดงความคิดเห็นจากประชาชน  การส ารวจ/ออกพื้นท่ี มาวิเคราะห์และสรุปปัญหา
ความต้องการของประชาชน  ดังนี้ 

 
/ ช่ือปัญหา... 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
 

 

- เกษตรกรประสบปัญหาด้านต้นทุนทางการผลิตสูง แต่ผลผลิต
และราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ท าให้รายได้ไม่เพียงพอ
ต่อรายจ่าย 

- ปัญหาพื้นท่ีท าการเกษตร ประสบภัยจากธรรมชาติ เช่น           
ภัยแล้ง  อุทกภัย วาตภัย 

- เส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรช ารุด เสียหาย 

2. ปัญหาด้านสังคม 
 

 

 

 

 

- เนื่องจากคนในวัยก าลังแรงงานเกิดความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพราะภาครัฐและเอกชนไม่มีการสร้างงาน
รองรับก าลังคนวัยท างาน 

- ชุมชนยังขาดสวัสดิการทางสังคมส าหรับผู้ท่ีไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้ คือ ผู้สูงอายุ เด็กก าพร้า          
เด็กปัญญาอ่อน คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ติดเช้ือเอดส์ 

- ยาเสพติดแพร่ระบาดโดยเฉพาะยาบ้าในกลุ่มเยาวชนและผู้ใช้
แรงงาน ก่อให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรมมีผลกระทบต่อ
สถาบันครอบครัวแตกแยก 

3. ปัญหาด้านการศึกษา 

 
- บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 

- ขาดส่ือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 

4. ปัญหาด้านผังเมือง 

 
- ผังเมืองยังไม่เป็นระบบ 

- สภาพถนนยังไม่ได้มาตรฐานท าให้ประชาชนสัญจรผ่านไปมา
ไม่ได้รับความสะดวก 

- ไฟฟ้าส่องสว่างบางจุดของหมู่บ้านยังไม่ครบทุกจุด 

- ถนนมีสภาพช ารุด 
5. ปัญหาด้านเทคโนโลยี - ประชาชนบางส่วนยังขาดการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

6. ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

- มีวัชพืชขึ้นปกคลุมในแม่น้ าล าคลองเป็นจ านวนมาก                
ท าให้วัชพืชกีดขวางทางน้ า 

- ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

- ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

- สภาพคู คลองธรรมชาติต้ืนเขิน ประตูระบายน้ าใช้การไม่ได้ 

7. ปัญหาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

- การพัฒนาแหล่งน้ า การคมนาคมเกณฑ์ดี แต่ยังไม่ครอบคลุม
พื้นท่ี การพัฒนายังไม่ต่อเนื่องอย่างมีระบบ 

- ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

- ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

/ การประเมิน... 
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การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณานั้น ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง            
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
 

ด้าน สถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังและแนวโน้ม
ในอนาคต 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - เส้นทางในการคมนาคม 
มีสภาพช ารุด  

- การซ่อมแซมหรือปรับปรุง
เส้นทางในการคมนาคมให้มี
สภาพดี พร้อมใช้งาน และ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจร ไป-มา 

- เส้นทางคมนาคมท่ีเป็น
สาธารณะและประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการซ่อมแซม 

- ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา 

 - ไฟฟ้าสาธารณะ - ไฟฟ้าสาธารณะในแต่ละ
หมู่บ้านมีไม่เพียงพอและมี
สภาพช ารุด 

- ทางและท่ีสาธารณะในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล 

- ทางและท่ีสาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได้ 

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต - ประชาชนในพื้นท่ีบาง
รายมีท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง 

- ท่ีอยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนเรื่องท่ีอยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง 

 - ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่สะอาดและ
มีสิ่งเจือปน เช่น จากน้ าฝน น้ าท่ี
ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน 

- การอุปโภค-บริโภค  - ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ 

/ 3. ด้านการวางแผน... 
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ด้าน สถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังและ

แนวโน้มในอนาคต 

 - เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง             
และรับภาระในการดูแลเด็ก 

- สังคมในชุมชน - ผู้สูงอายุและเด็กในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลท่ีดี 

3. ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเท่ียว 

- ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

 - ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย  - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขายจ าหน่าย
สินค้า 

 - ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ าระยะทางในการขนส่งผลผลิต
ไกลจากแหล่งรับซื้อ 

- การพาณิชยกรรม - เกษตรกรในพื้นท่ี -  ผลผลิตทางการเกษตรมี
ราคาสูงขึ้น 

 - ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่มีแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรม
การท่องเท่ียว 

- การท่องเท่ียว - ในเขตองค์การบริหาร           
ส่วนต าบล 

- มีแหล่งทองเท่ียวใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล
และส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น 

4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

-  การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร - ประชาชนท่ีสัญจรไปมา            
บนถนน 

- มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดต้ัง
สัญญาณไฟกระพริบเพื่อเตือน
ให้ระมัดระวัง 

/ 5. ด้านการบริการ... 
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ด้าน 
สถานการณ์สภาพแวดล้อม

ภายนอกที่เก่ียวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
ความคาดหวังและ
แนวโน้มในอนาคต 

5. ด้านการบริหารจัดการ           
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

- การบริหารจัดการขยะ              
ภายในชุมชน 

- ส่ิงแวดล้อม - ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 
 

- ชุมชนมีการบริการ
จัดการขยะ ให้มีประสิทธิภาพ 

 - แหล่งน้ ามีวัชพืชขึ้นปกคลุม 
กีดขวางทางน้ า 

- ส่ิงแวดล้อม - แหล่งน้ าภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- มีการขุดลอกวัชพืช 
ท่ีกีดขวางทางน้ า ปรับแต่ง 
ภูมิทัศน์แหล่งน้ าในต าบล 

 

6.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น           
ถูกลืมเลือนไปมาก 

-  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น            
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 
 

 

/ ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   -   ขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณา หากมีข้อซักถามหรือประสงค์จะอภิปรายขอให้
เสนอต่อท่ีประชุมได้  และหากไม่มีท่านใดเสนอความเห็นอื่นใด ขอให้ท่ีประชุมได้
พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีตามท่ีเสนอ 
(จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณาท่ีเข้าร่วมประชุม  จ านวน  13 ท่าน) 

มติที่ประชุม   -   พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีตามท่ีเสนอ 
มีมติเห็นชอบ จ านวน  12 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -  เสียง 
งดออกเสียง  จ านวน    1 เสียง 

 
 

3.2  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ   -   ตามท่ีคณะผู้บริหารจะเสนอขอโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  จึงขอให้คณะผู้บริหารได้ช้ีแจงเหตุผลในท่ีประชุม 
 

นางสาวดณิษา  ใจเพ็ชร   -    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา   สมาชิกสภาองค์การ 
นายก อบต.กฤษณา       บริหารส่วนต าบลกฤษณาทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวดณิษา ใจเพ็ชร นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกฤษณา มอบหมายให้ นายสุเมธ  คล้ายมาลา  ต าแหน่ง รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกฤษณา  เป็นผู้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 

นายสุเมธ  คล้ายมาลา   -   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา สมาชิกสภาองค์การ 
รองนายก อบต .กฤษณา  บริหารส่วนต าบลกฤษณาทุกท่าน   กระผมนายสุเมธ  คล้ายมาลา   ต าแหน่ง รอนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา  ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหาร           
ส่วนต าบลกฤษณา  ให้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ   

-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององ ค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ัง จ่าย                          
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
  -    ตามบัญชีโอนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2564                       
(โอนครั้งท่ี 14)   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี พ .ศ.  2564  วันอังคารท่ี               
22  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2564  

   –    เนื่องจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา ขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564  ดังนี ้

 1.  โอนลด 
กองช่าง  ตามข้อบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

1.  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  งบประมาณก่อนโอน 156,000.00  บาท   
จ านวนเงินท่ีโอนลด  42,000.00  บาท  งบประมาณหลังโอนลด   114,000.00   บาท 
สรุป  งบประมาณที่ขอโอนลดทัง้สิ้น 42,000.00 บาท  (สี่หม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
 

/ 1. โอนเพิ่ม... 
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    1. โอนเพิ่ม 

 กองช่าง  ตามข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  แผนงานเคหะ              
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าท่ีดิน                  
และส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 

1.  งานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ  องค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา หมู่ 2 
งบประมาณก่อนโอน  158,000.00 บาท  จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 42,000.00 บาท 
งบประมาณ  หลังโอนเพิ่ม  200,000.00  บาท   (เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่พอจ่าย) 
สรุป  งบประมาณที่ขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น  200,000.00 บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 

    (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) 
 

 2.  โอนลด 
กองช่าง  ตามข้อบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

1.  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  งบประมาณก่อนโอน 114,000.00  บาท   
จ านวนเงินท่ีโอนลด  36,000.00  บาท  งบประมาณหลังโอนลด   78,000.00   บาท 
สรุป  งบประมาณที่ขอโอนลดทั้งสิ้น 36,000.00 บาท  (สามหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
 

   2. โอนเพิ่ม 
 กองช่าง  ตามข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  แผนงานเคหะ              

และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าท่ีดิน                  
และส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 

1.  งานก่อสร้างโรงเรือนเตาเผาขยะ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา              
หมู่ 2 งบประมาณก่อนโอน  114,000.00 บาท  จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 36,000.00 บาท 
งบประมาณ  หลังโอนเพิ่ม  180,000.00  บาท   (เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่พอจ่าย) 
สรุป  งบประมาณที่ขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น  180,000.00 บาท  (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 

    (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) 
 

ประธานสภาฯ   -   ขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณา หากมีข้อซักถามหรือประสงค์จะอ ภิปรายขอให้
เสนอต่อท่ีประชุมได้ และหากไม่มีท่านใดเสนอความเห็นอื่นใด ขอให้ท่ีประชุมได้
พิจารณาลงมติว่าอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามท่ีเสนอหรือไม่ 

                                         (จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณาท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน  13 ท่าน) 
มติที่ประชุม   -   พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติอนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามท่ีเสนอ 

มีมติอนุมัติ  จ านวน  12 เสียง 
ไม่อนุมัติ  จ านวน    -  เสียง 
งดออกเสียง จ านวน    1 เสียง 

 

  3.3  ขอพิจารณาอนุมัติกันเงินประจ าปี พ.ศ. 2564  
ประธานสภาฯ   -   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา ได้เสนอขออนุมั ติกันเงินประจ าปี

งบประมาณ 2564  จึงขอให้คณะผู้บริหารได้ช้ีแจงรายละเอียดในท่ีประชุม 
นางสาวดณิษา  ใจเพ็ชร   -    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา  สมาชิกสภาองค์การ 
นายก อบต.กฤษณา       บริหารส่วนต าบล กฤษณาทุกท่าน  ดิฉันนางสาวดณิษา ใจเพ็ชร นายกองค์การบริหาร    

ส่วนต าบลกฤษณา  มอบให้ นายสุเมธ คล้ายมาลา ต าแหน่ง รองนายก องค์การบริหาร    
ส่วนต าบลกฤษณา เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดต่อไป  

/ นายสุเมธ... 
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นายสุเมธ  คล้ายมาลา            -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน 
รองนายก อบต.กฤษณา การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น                

พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

-  องค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา  ได้เสนอขออนุมัติกันเงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2564   จ านวน  2   โครงการ    ดังนี ้

1.  กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน              
งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 

-   โครงการก่อสร้างโรงเรือนเตาเผาขยะส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา 
หมู่ท่ี 2  จ านวนเงินที่ขอกัน   180,000.00  บาท  (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 

2.  กองช่าง  ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ 

-   โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา  
หมู่ท่ี  2  จ านวนเงินที่ขอกัน 200,000.00  บาท 

 

สรุป  จ านวนเงินทั้งสิ้นที่ขออนุมัติกันเงิน ประจ าปี พ.ศ. 2564   380,000.00  บาท       
       (สามแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
 

ประธานสภาฯ   -   ขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณา หากมีข้อซักถามหรือประสงค์จะอภิปรายขอให้
เสนอต่อท่ีประชุมได้  และหากไม่มีท่านใดเสนอความเห็นอื่นใด ขอให้ท่ีประชุมได้
พิจารณาลงมติว่าอนุมัติให้กันเงินประจ าป ีพ.ศ. 2564  ตามท่ีเสนอหรือไม่ 
(จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณาท่ีเข้าร่วมประชุม  จ านวน  13 ท่าน) 

มติที่ประชุม   -   พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติอนุมัติ ใหก้ันเงินประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 
มีมติอนุมัติ จ านวน  12 เสียง 
ไม่อนุมัติ จ านวน    -  เสียง 
งดออกเสียง จ านวน    1 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 4   ญัตติอื่น ๆ  
ประธานสภาฯ   -   ไม่มี 
ที่ประชุม   -   รับทราบ 
ประธานสภาฯ   -   สอบถามเพิ่มเติมมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่            

ถ้าไม่มี ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ อบต .ทุกท่าน ท่ีได้เข้าร่วมประชุมใน วันนี้และขอปิด
ประชุม 

 
/ ปิดประชุม.... 
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ปิดประชุมเวลา -   11.30 น. 
 

 
 
 

 

(ลงช่ือ)                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสาวริญญารัตน์  ศรีรุ่งเรือง) 

             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา 
 
 
 

            ตรวจสอบแล้วถูกต้อง       ตรวจสอบแล้วถูกต้อง         ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 
 
(ลงช่ือ)                                    (ลงช่ือ)                                        (ลงช่ือ) 
           (นายสถิตย์  ศรีบัวทอง)               (นายสงคราม   เกิดประทุม)           (นายธงไชย   เทพณรงค์) 
กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม     กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม    กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
 
สภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมเม่ือ สมัย...........สมัยที่...........คร้ังที่.........เมื่อวันที่................................ 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายบุญเลิศ   ศรีบัวทอง) 

                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารประกอบ 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2   ครั้งที่  1  ประจ าปี  2564 

วันพุธที่  22  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564   
เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา 
 
 


